

THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC...

(Tiếp theo trang 1)

sẽ diễn ra trong các ngày từ 13 - 15/10/2020. Đến nay, công tác tuyên truyền về Đại hội đã và đang được các cơ quan, đơn vị tích cực triển khai thực hiện. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Học viện Chính trị khu vực I biên soạn Lịch sử Đảng bộ tỉnh Thái Bình giai đoạn 2000 - 2020, hiện đang trong giai đoạn hoàn thiện và xuất bản; biên soạn, phát hành tài liệu "Đảng bộ tỉnh qua các kỳ đại hội" giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu sâu sắc về sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh trong quá trình đấu tranh cách mạng và phát triển kinh tế - xã hội. Các cơ quan báo chí, thông tin, truyền thông của

tỉnh đã mở và duy trì chuyên mục, chuyên trang về Đại hội; thường xuyên đăng tải các tin, bài, phóng sự về thành tựu, kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự, bảo đảm an ninh trật tự và các phong trào thi đua hướng về Đại hội. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng kế hoạch và hướng dẫn các huyện, thành phố tuyên truyền trực quan về Đại hội; phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy hoàn thiện xây dựng ma-két và phương án trang trí bên trong và bên ngoài hội trường Nhà Văn hóa lao động tỉnh. Thành phố Thái Bình đã tiến hành khảo sát

và lên phương án trang trí trên địa bàn thành phố. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung làm rõ thêm một số kết quả, tiến độ triển khai các công việc gắn với lĩnh vực phụ trách đồng thời xác định rõ thời điểm hoàn thành các công việc. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Thời gian từ nay đến Đại hội không còn nhiều, vì vậy đề nghị các thành viên Tiểu ban chuẩn bị thật tốt cho Đại hội. Đồng chí đề nghị điều chỉnh một số hình ảnh trên các pa nô cho phù hợp; về nội dung khẩu hiệu cần bổ sung thêm một số nhiệm vụ trọng tâm, mục tiêu phấn đấu của nhiệm kỳ tới trở thành khẩu hiệu hành động. Các chương trình văn nghệ phải

mang bản sắc quê hương. Các tuyến đường trung tâm phải được khăn trương chỉnh trang, bảo đảm đúng tiến độ. Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương Tiểu ban Tuyên truyền, khánh tiết phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX thời gian qua đã chủ động tham mưu, đề xuất, chỉ đạo cơ quan, đơn vị tích cực làm tốt công tác tuyên truyền về Đại hội. Đồng chí đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác tuyên truyền trực quan trên địa bàn thành phố và các huyện, bảo đảm tiến độ; công tác trang trí, khánh tiết tại Nhà Văn hóa lao động tỉnh; hoàn thiện kịch bản và đôn đốc công tác tập

luyện, chuẩn bị các chương trình văn nghệ bảo đảm chất lượng; đa dạng các xe tuyên truyền lưu động; tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng Đại hội. Đối với thành phố Thái Bình, đồng chí đề nghị trang trí hai đầu đường Nguyễn Đức Cảnh để tạo điểm nhấn trên đường dẫn vào địa điểm tổ chức Đại hội; đồng thời, tập trung làm tốt công tác tuyên truyền trực quan, bảo đảm tốt an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Báo Thái Bình, Đài PTTH Thái Bình tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đại hội. Liên đoàn Lao động tỉnh kiểm tra, rà soát toàn bộ cơ sở vật chất Nhà Văn hóa lao động tỉnh bảo đảm đầy đủ, chất lượng phục vụ Đại hội.

HĐND HUYỆN KIẾN XƯƠNG...

(Tiếp theo trang 1)

của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện giới thiệu nhân sự Chủ tịch UBND huyện; tờ trình của Chủ tịch HĐND huyện về việc giới thiệu nhân sự bầu chức danh Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021; nghị quyết của HĐND huyện về nhân sự bầu chức danh Chủ tịch UBND huyện. Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện Kiến Xương đã tiến hành bỏ phiếu bầu Chủ tịch UBND huyện. Kết quả, đồng chí Nguyễn Văn Dục, Phó Bí thư Huyện ủy được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Kiến Xương nhiệm kỳ 2016 - 2021. Cũng tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện Kiến Xương đã thực hiện miễn nhiệm và bầu cử bổ sung ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021; thông qua tờ trình và nghị quyết về chủ trương cải tạo, nâng cấp một số dự án trên địa bàn.

THÀNH PHỐ...

(Tiếp theo trang 1)

đô thị, quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng được chú trọng. Lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm, tổ chức thực hiện hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời chỉ đạo của trung ương, tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ những tháng cuối năm, UBND thành phố Thái Bình tiếp tục thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, tập trung giải quyết dứt điểm tồn tại trong công tác giải phóng mặt bằng một số dự án; rà soát, cắt giảm triệt để các thủ tục hành chính còn chồng chéo, vướng mắc; chủ động nguồn kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và bảo đảm an sinh xã hội.

GIẢI QUYẾT ĐỀ NGHỊ CHUYỂN ĐỔI...

(Tiếp theo trang 1)

cơ sở vật chất nhưng hoạt động chưa hiệu quả; được thực hiện theo phương thức liên doanh liên kết nhưng chưa lập đề án liên doanh, liên kết trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; chưa rõ mô hình hoạt động... Do đó, để khu khám, điều trị chất lượng

cao Bệnh viện Đa khoa tỉnh hoạt động hiệu quả, tránh lãng phí trong đầu tư và người dân trong tỉnh được thụ hưởng cơ sở khám chữa bệnh mới với trang thiết bị hiện đại cần có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu dự họp, kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch thường trực phụ trách UBND tỉnh thống nhất báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho phép khu khám, điều trị chất lượng cao Bệnh viện Đa khoa tỉnh được cấp phép hoạt động theo cơ sở khám chữa bệnh tư nhân. Về mô hình giữ nguyên mô hình liên doanh,

liên kết. Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực phụ trách UBND tỉnh giao Sở Y tế chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Công ty Cổ phần Việt Nam Healthcare Holdings khẩn trương hoàn thiện đề án liên doanh, liên kết, trong đó án cần xác định rõ quy định sử dụng tài sản công cũng như quyền hạn, trách nhiệm của các đơn vị tham gia liên doanh, liên kết... Bên cạnh đó, thống nhất

triển khai công tác thanh tra để làm rõ những việc được, chưa được; có phương án chủ động tháo gỡ, khắc phục những việc chưa được. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình, các sở, ngành tiếp tục tham mưu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để khu khám, điều trị chất lượng cao Bệnh viện Đa khoa tỉnh hoạt động hiệu quả trong thời gian sớm nhất.

**VŨ THU
Diễn tập xử lý sạt trượt kè đê bao**

Sáng ngày 8/9, tại khu vực cống Cù Là, xã Vũ Văn, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Vũ Thu tổ chức diễn tập phòng, chống thiên tai năm 2020 với tình huống "Xử lý sạt trượt kè đê bao Trại phong Văn Môn" (xã Vũ Văn). Tuyến đê bao Trại phong Văn Môn nằm ngoài đê quốc gia, tiếp giáp với sông Hồng, có nhiệm vụ ngăn nước sông Hồng để bảo vệ khu dân cư các thôn Cộng Đồng, Quang Trung, Thái Sa, Việt Thắng và toàn bộ Bệnh viện Đa khoa Thái Bình (cơ sở 2) xã Vũ Văn. Năm 2009, tuyến đê bao, kè đê bao Trại phong Văn Môn đã được xây dựng, nâng cấp nhưng do nhiều tác động, đến nay kè bị sạt trượt, nhiều đoạn mất chân kè, khu vực sạt trượt nguy hiểm nhất dài 60m. Với mưa lũ cường

độ lớn dễ xảy ra nguy cơ phá hỏng kè, tuyến đê bao, tường chắn sóng, ảnh hưởng đến tính mạng và sản xuất của nhân dân địa phương. Tỉnh hướng giả định được đưa ra là trời mưa, lũ lớn, kè đê bao Trại phong Văn Môn bị sạt trượt, cần xử lý kịp thời để bảo vệ an toàn đê bao. Ngay sau khi lãnh đạo huyện phát lệnh cứu hộ đã diễn ra cuộc diễn tập thực hành xử lý sạt trượt kè đê bao. Xã Vũ Văn huy động lực lượng xung kích, cử sách trên 60 người, máy xúc, máy trộn bê tông, hàng trăm bao cát, bê tông tươi đóng bao, hàng trăm chiếc cọc tre... để xử lý sạt trượt kè đê bao. Trên cơ sở thực hành diễn tập, huyện tổ chức họp, rút kinh nghiệm, khắc phục một số hạn chế, tồn tại trong công tác xử lý sạt trượt kè đê bao.



Diễn tập xử lý sạt trượt kè đê bao Trại phong Văn Môn (xã Vũ Văn, Vũ Thu).

Cuộc diễn tập nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng công tác bảo vệ, cứu hộ đê, kè, các công trình phòng, chống thiên tai cho các tầng lớp nhân dân; nâng

cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy điều hành của cấp ủy, chính quyền, ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp, xử lý nhanh các

tình huống xấu do thiên tai gây ra; từ đó nâng cao hiệu quả công tác hồ đê khi xảy ra tình huống tương tự trong thực tế.

QUYNH LƯU

**HUNG HÀ
93,54% cán bộ, giáo viên có trình độ trên chuẩn**

Sáng ngày 8/9, huyện Hưng Hà tổ chức tổng kết năm học 2019 - 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2020 - 2021. Năm học 2019 - 2020, mạng lưới trường lớp của huyện Hưng Hà được sắp xếp hợp lý, cơ sở

vật chất được quan tâm đầu tư. Chương trình và khung thời gian năm học được điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế. Các hoạt động chuyên môn, kỹ năng trường học được duy trì. Các mặt giáo dục trong nhà trường cơ bản ổn định. Công

tác quản lý giáo dục, sinh hoạt chuyên môn, công tác kiểm tra, đánh giá được tiếp tục đổi mới, phát huy hiệu quả. Phong trào "Dạy tốt - Học tốt" có sự chuyển biến, xuất hiện nhiều nhân tố tích cực, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Tỷ lệ trẻ ra lớp mẫu giáo đạt 99,95%. Tỷ lệ trẻ 5 tuổi vào học tiểu học đạt 100%, học sinh tốt nghiệp THCS đạt 99,9%. 100% cán bộ, giáo viên có trình độ đạt chuẩn; 93,54% có trình độ trên chuẩn.

Năm học 2020 - 2021, ngành Giáo dục huyện Hưng Hà triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu năm học. Khắc phục kịp thời những yếu kém, đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước đối với giáo dục mầm non. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tăng cường giải pháp nâng cao chất lượng học sinh giỏi. Tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng. Phấn đấu 100% trẻ đến tuổi học mẫu giáo ra lớp; 100%

trẻ hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6; 100% học sinh lớp 9 tốt nghiệp THCS; không có học sinh bỏ học ở bậc tiểu học và THCS. Về hạnh kiểm, phấn đấu loại tốt từ 90% trở lên; 70% trở lên đạt khá giỏi, không còn học sinh xếp loại kém. Tiếp tục phấn đấu giữ vững chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; chuẩn phổ cập THCS mức độ 3 và đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2.

MAI THƯ

Hồi chuông cảnh tỉnh về bạo lực gia đình

Sau nhiều ngày được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa nhưng do thương tích từ những vết bỏng qua nặng, chị Nguyễn Thị Hương (37 tuổi, người bị chồng tẩm xăng đốt) ở xã Bình Nguyên (Kiến Xương) đã không qua khỏi, để lại 3 con thơ (cháu lớn học lớp 1, cháu bé nhất mới 2 tuổi). Vụ việc đau lòng này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về bạo lực gia đình.



Hình minh họa

Thông tin với phóng viên Báo Thái Bình về vụ việc, ông Phạm Văn Nhự, Chủ tịch UBND xã Bình Nguyên cho biết, nạn nhân Nguyễn Thị Hương đã tử vong sau khi được đưa về nhà vào tối ngày 6/9. Thời gian qua, chính quyền địa phương cũng như các tổ chức, đoàn thể và một số nhà hảo tâm đã quyên góp hỗ trợ kinh phí cho 3 cháu nhỏ trong giai đoạn khó khăn hiện nay. Từ khi vụ việc đau lòng xảy ra, các cháu vẫn ở cùng ông bà nội trong khi ông bà tuổi cao, sức yếu, kinh tế chủ yếu làm nông nghiệp. Chị Trần Thị Hải Yến, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bình Nguyên cho biết: Vụ việc xảy ra bất ngờ khiến bà con làng xóm hết sức bàng hoàng bởi hai vợ chồng


vốn chăm chỉ làm ăn, sống hòa thuận với mọi người, trước nay chưa hề xảy ra điều tiếng gì, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã cũng chưa khi nào phải đến gia đình để hòa giải mâu thuẫn của hai vợ chồng. Còn theo chia sẻ của bà Nguyễn Thị Lan (mẹ của nạn nhân), nguyên nhân xảy ra vụ việc chưa thể xác định. Tuy vậy, qua những điều con gái tự trần bày tỏ với mẹ thì không có gì to tát, mà có thể do cuộc sống khó khăn, vay nợ nên người chồng chán nản sinh ra rượu chè, dẫn tới vụ việc đau lòng.

Theo điều tra của Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội cho thấy: Nguyên nhân trực tiếp chủ yếu làm nảy sinh hành vi bạo lực giữa vợ và chồng là do người chồng nghiện rượu, say rượu chiếm khoảng 60%. Còn báo cáo điều tra quốc gia về bạo lực đối với phụ nữ ở Việt Nam năm 2019 được công bố vào tháng 7 vừa qua đã chỉ ra rằng cứ 3 phụ nữ thì có gần 2 người (tức là khoảng gần 63%) bị bạo lực do chồng gây ra trong cuộc đời. Trong vòng 1 năm qua, tỷ lệ phụ nữ bị bạo hành là gần 32%. Các loại bạo lực gồm bạo lực thể xác, tình dục, tinh

thần, bạo lực kinh tế và kiểm soát hành vi. Những con số đáng lo ngại này cho thấy, dù cuộc sống ngày càng phát triển nhưng bạo lực gia đình vẫn đang là vấn nạn đau lòng và là hồi chuông báo động cho toàn xã hội. Tình trạng bạo lực đối với phụ nữ vẫn được che giấu do định kiến giới còn khá phổ biến trong xã hội. Sự im lặng, kỳ thị của cộng đồng và "văn hóa đổ lỗi" là những rào cản khiến người bị bạo lực không dám lên tiếng và tìm kiếm sự giúp đỡ. Trẻ em cũng là nạn nhân, dễ gặp rủi ro hơn trong cuộc sống khi trẻ phải sống trong gia đình mà mẹ của mình bị bạo lực. Bà Trần Thị Hoa, Thạc sĩ Công tác xã hội, Bộ môn Tâm lý giáo dục và công tác xã hội, Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình chia sẻ: Thực tế cho thấy, để phòng, chống bạo lực gia đình, bảo vệ phụ nữ, điều tiên quyết là phải nâng cao dân trí, tích cực tuyên truyền đi đôi với việc thực hiện bình đẳng giới, thì hành luật và các chế tài nghiêm minh. Việc nâng cao nhận thức sẽ tiến tới chuyển đổi hành vi của các tầng lớp nhân dân về bạo lực gia đình. Trong khi đó, đối với

các nạn nhân bị bạo hành thì cần trang bị một số kỹ năng để phòng tránh như: nhận biết các dấu hiệu mình sắp bị bạo hành để có thể trốn chạy hoặc từ bỏ đưa ra những cách xử lý phù hợp, tránh bị ảnh hưởng tới sức khỏe, tính mạng của bản thân; hãy im lặng, tránh xung đột khi chồng say xỉn bởi đây là lúc người chồng không thể làm chủ cảm xúc, hành động của mình, sẽ dễ dẫn tới những lời nói, hành vi gây hậu quả nghiêm trọng; hãy kêu gọi sự giúp đỡ của người thân, cơ quan chức năng, chính quyền địa phương khi bản thân không thể ngăn chặn những vụ việc bạo lực trong gia đình, đừng vì tâm lý e ngại hay tự tưởng "xấu chàng hổ ai" mà không dám thừa nhận đối tác của mình là người gây ra bạo lực. Thời gian qua, công tác tuyên truyền về bình đẳng giới đã được các cơ quan chức năng triển khai dưới nhiều hình thức. Tuy nhiên, bạo lực gia đình vẫn diễn ra và tới khi bị phát hiện thì mức độ đã nghiêm trọng. Nên xóa bỏ quan niệm bạo lực gia đình là chuyện "đóng cửa bảo nhau", cộng đồng e ngại khi can thiệp. Đã đến lúc phải cấp bách nâng cao nhận thức cho mọi người dân không thể chấp nhận bạo lực gia đình dưới bất kỳ hình thức nào.

TU ANH



NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH THÁI BÌNH

THÔNG BÁO

Tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2020

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh tỉnh Thái Bình thông báo tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2020 với số lượng và vị trí sau:

Mã vị trí	Vị trí tuyển dụng	Số lượng
01	Tín dụng	04

I. Điều kiện tiêu chuẩn đối với ứng viên:
 Ứng viên tuyển dụng phải đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Agribank.
 Ứng viên tốt nghiệp đại học hệ chính quy trở lên đúng chuyên ngành tài chính ngân hàng, tín dụng, kế toán kiểm toán, kinh tế, quản trị kinh doanh.
 * Yêu cầu về ngoại ngữ và tin học: ứng viên tuyển dụng phải đáp ứng điều kiện tiêu chuẩn theo quy định của Agribank

II. Hồ sơ dự tuyển gồm:

1. Phiếu đăng ký dự tuyển lao động có dán ảnh (Mẫu lấy trên Website của Agribank, hoặc lấy trực tiếp tại các điểm nhận hồ sơ)
2. Sơ yếu lý lịch (dán ảnh), có xác nhận của địa phương trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
3. Bản sao (công chứng) văn bằng, chứng chỉ, giấy khai sinh, chứng minh thư theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng
4. Giấy khám sức khỏe của cơ quan y tế có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế, thời gian không quá 6 tháng.
5. Giấy tờ khác (nếu có).

III. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

1. Ứng viên nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Tổng hợp (tầng 3) Agribank Chi nhánh tỉnh Thái Bình.
2. Thời gian nhận 16/9/2020 (Sáng từ 7h00 - 11h30; chiều từ 13h30 đến 17h).

Ghi chú: Không nhận hồ sơ nộp thay, nộp hộ, hồ sơ quá hạn.

III. Thời gian, địa điểm thi tuyển:

- * **Vòng 1:** Sơ tuyển (hồ sơ, chiếu cao, ngoại hình, phỏng vấn,...)
- * **Vòng 2:** Thi viết chuyên môn nghiệp vụ theo vị trí tuyển dụng:

Thời gian cụ thể sẽ thông báo sau.
 Địa điểm: Trụ sở Agribank Chi nhánh tỉnh Thái Bình (hội trường tầng 7), số 150, phố Lê Lợi, thành phố Thái Bình.